

THÀNH ỦY CẦN THƠ

*

Số 541-CV/TU

*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác phòng, chống dịch bệnh
trên địa bàn thành phố*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cần Thơ, ngày 15 tháng 7 năm 2022

Kính gửi: - Các quận ủy, huyện ủy,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
đảng ủy trực thuộc Thành ủy,
- Các ban xây dựng Đảng của Thành ủy,
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, ho gà... đang diễn biến hết sức phức tạp, số ca mắc liên tục tăng cao tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước trong những ngày gần đây. Trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tình hình các bệnh truyền nhiễm đang diễn biến phức tạp, nhất là bệnh sốt xuất huyết, với số ca mắc tăng 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2021. Dự báo trong thời gian tới số ca mắc có xu hướng gia tăng trên địa bàn cả nước nói chung, thành phố Cần Thơ nói riêng. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tuy đã được khống chế, kiểm soát tốt, nhưng sự xuất hiện biến chủng mới BA.5 của Omicron, đây là biến chủng phụ của Omicron, có khả năng lây nhiễm cao hơn các biến chủng trước đó đã xâm nhập vào nước ta và có khả năng lây lan nhanh, có thể làm cho dịch bệnh gia tăng trở lại.

Trước tình hình trên, đề tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các biện pháp kiểm soát, phòng, chống, kịp thời ngăn chặn dịch bệnh trên địa bàn thành phố; đồng thời, thực hiện tốt Công văn số 3237-CV/BTGTW ngày 28/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương “Về việc tăng cường sự chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh”, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, ho gà...; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là đối với nguy cơ dịch bệnh; chú trọng đẩy mạnh hoạt động thông tin,

tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; huy động mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp thống nhất trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

2- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

2.1. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 sát hợp với tình hình thực tiễn; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế và kế hoạch của thành phố. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông về tiêm vắc xin, xác định đây là biện pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

2.2. Chỉ đạo ngành Y tế và các địa phương, đơn vị tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các hoạt động chuyên môn trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là các loại dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trên địa bàn như: sốt xuất huyết, tay chân miệng, viêm não, bạch hầu và các loại bệnh truyền nhiễm khác; kịp thời ngăn chặn và có biện pháp xử lý đồng bộ, hiệu quả; tăng cường các hoạt động giám sát, lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch, không để lan rộng, kéo dài trong cộng đồng.

- Tiếp tục phát huy vai trò của các đội chống dịch cơ động, đội cấp cứu lưu động, phối hợp rà soát, đánh giá, xử lý ổ dịch và kịp thời hỗ trợ tuyến dưới trong việc khống chế ổ dịch, cấp cứu, điều trị khi cần thiết. Tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức về giám sát, phát hiện bệnh và điều trị ở các tuyến, góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế, đặc biệt là y tế cơ sở.

- Tăng cường chỉ đạo tổ chức triển khai công tác tiêm chủng thường xuyên, tiêm chủng bổ sung và tiêm vét đối với các bệnh dịch có vắc xin phòng bệnh như: sởi, rubella, bạch hầu, ho gà..., đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi theo quy định và sử dụng hiệu quả nguồn vắc xin.

- Ngành Y tế chủ trì, phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe; chú trọng triển khai thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm và tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt lăng quăng,... trên địa bàn có nguy cơ cao; phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.

2.3. Đảm bảo cơ sở thuốc, vắc xin, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Triển khai các phương án, sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra; tăng cường các hoạt động kiểm dịch y tế tại các cửa ngõ vào thành phố theo quy định.

2.4. Các địa phương, cơ quan, đơn vị, người dân nêu cao nhận thức, tích cực dọn dẹp vệ sinh môi trường để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, người thân và cộng đồng.

3- Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Trung ương và thành phố một cách sâu rộng, thực chất để Nhân dân hiểu và nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh; tăng cường vận động nhân dân nâng cao ý thức, tự giác, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và giám sát việc thực hiện; phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong phòng, chống dịch bệnh; kịp thời phát hiện, biểu dương các gương điển hình, mô hình hiệu quả, tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nắm tình hình việc triển khai thực hiện Công văn này, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Ban Tuyên giáo Trung ương (HN, TPHCM),
- Các đ/c Ủy viên BTV Thành ủy,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

Phạm Văn Hiểu